
ประเด็นรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์  

ประจําวันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2554 

 

1.เม่ือวานน้ี (8 ม.ค.54) เปนวันเด็กแหงชาติ นายกฯกลาวขอบคุณพ่ีนองประชาชน และ

ผูปกครองจํานวนมาก ที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติทั้งที่สนามเสือปา และที่ทําเนียบรัฐบาล และที่

ทําเนียบรัฐบาลไดเปดโอกาสใหตัวแทนของสภานักเรียนไดเขาพบ และไดมีการนําเสนอสะทอนปญหา

ตางๆ ที่อยูในใจของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแตเร่ืองของปญหาการทองไมพรอม เร่ืองของ

เพศศึกษา เร่ืองความรุนแรงที่มีอยูในสังคม เร่ืองของความสมานฉันท เร่ืองโอกาสของคนพิการ 

โอกาสทางดานการศึกษา ซ่ึงปญหาทั้งหมดจะนําเขาสูคณะรัฐมนตรีรับทราบ 

2.รัฐบาลเดินหนาขับเคลื่อนในเร่ืองของการศึกษา คือ เร่ืองของครูเอกชน ซึ่งไมไดรับเงินเพ่ิม

ในเร่ืองของการครองชีพ และสัปดาหที่ผานมาไดมีการอนุมัติในเร่ืองน้ีไปเรียบรอยแลว 

3.นายกฯ ดัน 2 กฎหมาย รองรับพ.ร.บ.คุมครองวิชาชีพสื่อ โดยสัปดาหที่ผานมา ครม.ได

เห็นชอบหลักการกฎหมายคุมครองวิชาชีพสื่อ ซึ่งผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและระดมสมอง

ทั้งบุคลากรในวิชาชีพ นักวิชาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงโดยหลักจะมีการตั้งองคกรอิสระ ที่ไม

ใชองคกรของรัฐ เพ่ือที่จะสามารถใหการคุมครองการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพสื่อ รวมทั้งผูที่

อาจจะถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของสื่อ ซึ่งรัฐบาลจะดูชองทางที่จะใหการสนับสนุน เชนการ

อุดหนุนเปนเงินประเดิม ซึ่งจะทําใหมีกระบวนการมีความเขมแข็งขึ้น ทั้งในแงการดูแลผูที่ประกอบ

วิชาชีพสื่อ ทั้งนักขาว บรรณาธิการขาว หรือผูที่ไดรับผลกระทบในการเสนอขาวสารตางๆ โดยไม

กระทบกับหลักการเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการทํางานของสื่อ ซ่ึงหลังจากนี้ ก็จะเรงรัด

กฎหมายที่เก่ียวของอีก 2 ฉบับ ไดแก 1.การจัดตั้งกองทุนสือ่สรางสรรคและสื่อที่ปลอดภัย และ 2.

กําลังใหดูวาจะตองมีการทบทวนกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูประกอบ

วิชาชีพสื่อ สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของทางราชการไดสะดวกมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถทําหนาที่ใน

การติดตาม ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในปน้ีก็

จะมี กสทช.เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของสังคมน้ัน ถือเปน

อํานาจของ กสทช. แตรัฐบาลก็พรอมใหการสนับสนุนการขับเคลื่อนของ กสทช. เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงค  

 

4.นโยบายการเดินหนาในเร่ืองของการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในเร่ืองของ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต หลังจากรัฐบาลไดใชนโยบายการพัฒนา และการอํานวยความยุติธรรมมาใช ซ่ึงใน

สองเร่ืองดังกลาวมีความคืบหนาไปเปนลําดับ และทําใหหลายพ้ืนที่ไดรับประโยชนอยางมากจาก

โครงการตางๆ ไดเกิดขึ้น รวมทัง้ประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม สวนเร่ืองการอํานวยความ



ยุติธรรมน้ัน โดยหลักของนโยบายน้ี หากพ้ืนที่ใดที่มีแนวโนมที่มีสถานการณดีขึ้นอยางชัดเจน รัฐบาลก็

จะทยอยการประกาศยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ ซ่ึงที่ผานมารัฐบาลไดมีการประกาศยกเลิก

กฎหมายพิเศษไป 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา และนําเอากฎหมายความมั่นคงมาใช ซ่ึงกฎหมายความ

ม่ันคงนั้นจะเปดโอกาสใหใชบทบัญญัติพิเศษ คือ มาตรา 21 ที่จะเปดโอกาสใหผูที่หลงผิด หรือ

รูเทาไมถึงการณไปกอเหตุที่ไปเก่ียวของกับการกอความไมสงบ ที่จะสามารถใหศาลสั่งใหเขาสู

กระบวนการอบรม แทนที่จะเขาสูกระบวนการอาญาตามปกติ ซึ่ง ครม.ไดใหความเห็นชอบฐาน

ความผิดที่เกี่ยวของกับการใชมาตรา 21 และในขณะน้ีก็ความพรอมของหลักสูตรการอบรมตางๆ โดย

คาดวาเดือนมีนาคมจะเร่ิมตนได ซ่ึงจะไปสอดรับกฎหมายบริหารจังหวัดชายแดนใต ที่ไดมีผลบังคับใช

แลวตั้งแตปลายปที่ผานมา 

 

5.เร่ืองของปญหา 7 คนไทยที่ถูกจับกุมและขณะนี้ก็อยูที่กัมพูชา และอยูในระหวางการ

ดําเนินคดีในชั้นศาลของทางการเขมร รวมทั้งนายพนิช วิกฤตเศรษฐ ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปตย 

ยืนยันวาคนไทยทั้ง 7 คน ไดเขาไปติดตามพ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ ตามขอรองเรียนของประชาชนใน

พ้ืนที่เพราะไมสามารถทํากินได โดยเฉพาะในจุดปญหาหลักมุดที่ 46 ซ่ึงทั้งหมดมีความชัดเจนวาไมได

มีเจตนารุกล้ําแตกลับตองถูกจับกุม ซึ่งรัฐบาลและหลายฝายพยายามใหความชวยเหลือเพื่อใหโอกาส

ตอไปคนไทยทั้ง 7 คนไดรับการปลอยตัวโดยเร็ว สวนปญหาคางคาใจในเร่ืองแนวชายแดนที่พูดกันวา

อาจจะกระทบตอธิปไตย พรอมจะเดินหนาแกไขและจะไดชี้แจงอยางเต็มที่ในโอกาสตอไป แตวันนี้

ขอใหกําลังใจญาติและครอบครัวผูที่ถูกจับกุม และยืนยันวาจะใหการชวยเหลืออยางเต็มที ่

 

6.รัฐบาลประกาศ 9 มาตรการแกเศรษฐกิจนอกระบบ ลดคาครองชพี ความปลอดภัยชีวิต

ทรัพยสิน หวังเปนของขวัญใหคนไทย ซ่ึงปญหาเหลาน้ีเปนปญหาในเชิงโครงสราง เปนปญหาในเชิง

ความเปนธรรม ความเหลื่อมล้ําอยางแทจริง ซ่ึงก็คือหัวใจของปญหาที่เราพูดถึงเปนที่มาของความ

จําเปนในการปฏิรูปประเทศไทย แนวทางของการแกไขปญหาน้ันไมใชเปนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

แกไขปญหา แตเปนการปรับในเชิงโครงสรางอยางแทจริง โดยไดเชิญทุกหนวยงาน รวมทั้งภาคเอกชน

เขามาทํางานรวมกันแบบเต็มเวลาถึง 5 สัปดาห และไดเขาไปพบปะกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงกวา 1 พันคน โดยยืนยันวา แผนปฏิรูปประเทศไทยน้ี ตางจากโครงการประชาชนนิยม โดย

แนวคิดในการแกไขปญหาแกเศรษฐกิจนอกระบบ ลดคาครองชีพ ความปลอดภัยชีวิตทรัพยสิน ไมใช

เปนการทุมเงินงบประมาณไปลดแลกแจกแถมใหประชาชน แตเปนการปรับในเชิงโครงสรางอยาง

แทจริง ซึ่งโดยรวมแลวใชงบประมาณทั้งหมดประมาณ 2 พันกวาลานเทาน้ัน ขณะที่ ประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นกับประชาชนน้ัน เปนเงินกวา 2 หม่ืนลาน เรียกไดวาเงินที่ใชกับประโยชนที่ไดตางกันถึง10 เทา 

และที่สําคัญ เงินที่ใชไมไดเปนการไปแจกใหประชาชน แตตรงกันขาม กอนเงินที่ใหญที่สุดเปนเงิน

สมทบในระบบสวัสดิการที่เรามีอยูแลว ซึ่งขอสรุปที่เราได 9 มาตรการนี้ เปรียบเหมือนของขวัญ 9 ชิ้น 

(คือ 4 เทาเทียม 5 เขมแข็ง) ที่จะมอบใหแกประชาชนคนไทย ไดแก  



 

มาตรการที่ 1 เปนของขวัญสําหรับประชาชนแรงงานนอกระบบที่ไมไดอยูในระบบประกันสังคม 10 

กวาลานคน โดยเราจะปรับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

สมทบเงินไมเกิน 100 บาทตอเดือน เพื่อเขามาอยูในระบบประกันสังคมได โดยใหมีผลตั้งแตเดือน 

ก.ค.น้ีเปนตนไป ซึ่งไมตัดสิทธิสําหรับคนที่สนใจเขาไปอยูในกองทุนเงินออมแหงชาติดวย  

มาตรการที่ 2 การเขาถึงสินเชื่อ โดยจะเร่ิมตนที่กลุมแท็กซ่ีมืออาชีพที่มีประสบการณมากกวา 3 ป 

สามารถเปนเจาของรถแท็กซ่ีใหม โดยใหผอนเงินดาวนต่ําสุด 5% ถามีประสบการณมากกวา 9 ป ซ่ึง

มีวงเงินสินเชื่อใหถึง 1,600 ลานบาท และจะนํารองใหสินเชื่อผอนปรนสําหรับผูคาหาบเรแผงลอยใน

จุดผอนผันในกทม.ดวย ยืนยันวาการดําเนินการตรงน้ีจะไมมีภาระงบประมาณ เพราะใชสถาบัน

การเงินของรัฐ หากจะมีก็คือกรณีหน้ีเสีย แตเราม่ันใจเพราะไดคัดกลุมเปาหมายที่มีรายไดชัดเจนอยู

แลว 

มาตรการที่ 3 การขึ้นทะเบียนมอเตอรไซดรับจาง ซ่ึงจะทําไดตั้งแตเดือน มี.ค.เปนตนไป เร่ิมตนที่

กทม.กอน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวแทบไมมีภาระดานงบประมาณเลย ใชเงินเพียง 10 กวาลาน

บาทเพ่ือใชในการบริหารจัดการตาง ๆ  

มาตรการที่ 4 การเพิ่มจุดผอนผันใหหาบเรแผงลอย ซ่ึงจะทําให  2 หม่ืนราย คาขายไดถูกตองตาม

กฎหมาย ลดรายไดนอกระบบได ซึง่ไมมีภาระดานงบประมาณ สามารถเห็นผลไดตั้งแตเดือน เม.ย.

เปนตนไป  

มาตรการที่ 5 การลดคาครองชีพ โดยเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจีสําหรับภาคอุตสาหกรรม สวนภาค

ครัวเรือนและขนสงเราจะตรึงราคาไวเหมือนเดิม โดยจะเร่ิมดําเนินการไดตั้งแตเดือน ก.ค.เปนตนไป 

ซ่ึงจะประหยัดการสงเงินเขากองทุนนํ้ามันไดถึง 7,300 ลานบาท และทําใหฐานะของกองทุนนํ้ามันดี

ขึ้น เปนอาวุธตอสูในภาวะที่ราคานํ้ามันราคาแพงได  

มาตรการที่ 6 ใหประชาชนยากจนที่ใชไฟนอย ต่ํากวา 90 หนวยใชไฟฟรีอยางถาวร โดยจะไมใชเงิน

ภาษีของประชาชนมาดําเนินการ แตจะไปปรับโครงสรางคาธรรมเนียมแทน   

มาตรการที ่7 การลดตนทุนภาคการเกษตร โดยเฉพาะอาหารสัตว และพอพันธุ แมพันธุ สามารถทํา

ไดเดือน ก.ค.เปนตนไป จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น  และนํามาสูการลดตนทุนราคาสินคา

เกษตรที่ประชาชนสวนใหญบริโภค  

มาตรการที ่8 ราคาอาหารเปนธรรม โปรงใส เชน ไขไก จะทดลองใหขายเปนกิโลเพ่ือประหยัดตนทุน

ในการคัดแยกไดถึง 5-10 สตางค โดยจะทดลองนํารองมีนบุรี และรังสิต   

และมาตรการที ่9 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอาชญากรรม เราจะประกาศเปน

เปาหมายที่ชัดเจนวา ภายใน 6 เดือน คดีอาชญากรรมในกทม.จะตองลดลง 20 %  เร่ิมตนตั้งแตเดือน 

ม.ค.น้ี แนวทางที่ทําคือกําหนดจุดเสี่ยง 200 กวาจุด โดยจะเขาไปบูรณการระบบกลองวงจรปด จาก

ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเพ่ิมบุคลากรเขาไปตรวจ ซ่ึงจะใชงบประมาณปรับปรุงอุปกรณ

เพียง 200-300 ลานบาทเทาน้ัน 



 

 “9 เร่ืองน้ีเปนของขวัญ 9 ชิ้นที่จะมอบใหแกพี่นองประชาชนภายใตกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 

ซ่ึงเปนวาระเรงดวน โดยแผนทั้งหมดจะเสนอ ครม.ในวันที่ 11 ม.ค.น้ี ซ่ึงผมจะตั้งคณะทํางานคอย

ติดตามเพ่ือใหมั่นใจวาของขวัญ 9 ชิ้นที่เปนคํามั่นสัญญานี้ ถึงมือประชาชนอยางแนนอน เพ่ือความ

เทาเทียมและความเขมแข็งของคนไทยและประเทศไทย” นายอภิสิทธ์ิ กลาว 

 

******************** 



ถอดเทปรายการเชื่อม่ันประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์  

ประจําวันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2554 

 

นายกรัฐมนตรี กลาวกับพ่ีนองประชาชนในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธ์ิ และแถลง

รวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทยในกระบวนการประชาวิวัฒน   

 

วันนี้ เวลา 09.00 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาวกับ   พ่ีนอง

ประชาชนในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธ์ิ ผานทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย

ชอง 11 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เปนคร้ังที่ 102 ดังนี้  

ชวงที่ 1  

 

สวัสดีครับ พ่ีนองประชาชนที่เคารพรักทุกทานครับ ไมสายเกินไปที่จะกลาวสวัสดีปใหมอีกคร้ังหนึ่งนะ

ครับ เชื่อม่ันประเทศวันน้ีผมอยูที่ทําเนียบรัฐบาลครับ เมื่อสัปดาหที่แลวผมไดมีโอกาสคุยใหพ่ีนอง

ประชาชนไดรับทราบถึงแนวทางของโครงการการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีมาตรการ        มีโครงการ

มีแนวทางหลายประการที่ไดพูดเอาไว แลวก็ไดพูดกับพ่ีนองประชาชนแลวครับวา         มีวาระ

เรงดวนอยูบางเร่ือง ซ่ึงในสัปดาหนี้จะไดมีการพูดคุยในรายละเอียดกัน ในชวงที่ 2 และชวงทายของ

รายการน้ีจะเปนรายการสดจากทําเนียบรัฐบาลที่ผมจะไดมาเลาใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบถึง

มาตรการที่เกี่ยวของกับวาระเรงดวนเหลาน้ัน ซึ่งจะครอบคลุมในเร่ืองของแรงงานนอกระบบ เร่ือง

ของคาครองชีพ และเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

สําหรับในชวงแรกน้ีก็เชนเดิมอยากจะขอเลาใหฟงถึงการทํางานของรัฐบาลในชวงสัปดหที่ผานมา เม่ือ

วานนี้เปนวันเด็กแหงชาติก็ขอขอบคุณพ่ีนองประชาชน ขอบคุณผูปกครองจํานวนมากที่ไดใหความสุข

กับเด็ก ๆ ผมเองไดมารวมงานวันเด็กแหงชาติทั้งที่สนามเสือปาและที่ทําเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งคือ ที่ทําเนียบรัฐบาลนั้นไดเปดโอกาสใหตัวแทนของสภานักเรียนไดเขามาพบ ไดมีการนําเสนอ

สะทอนปญหาตางๆ ที่อยูในใจของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขดวย 

ซ่ึงปน้ีเปนเร่ืองที่ดีครับที่สภานักเรียนใหความสนใจใสใจกับปญหาหลายดาน ตั้งแตเร่ืองของปญหา

การทองไมพรอม เร่ืองของเพศศึกษาน่ันเอง เร่ืองความรุนแรงที่มีอยูในสังคมของเรา เร่ืองของความ

สมานฉันท เร่ืองโอกาสของคนพิการ โอกาสทางดานการศึกษา ซ่ึงทั้งหมดนี้จะนําเขาสูการแจงให

คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ไปดําเนินการ เชน   ที่ไดปฏิบัติมาในชวงสอง

ปที่ผานมา  

 

ในสัปดาหที่มาเอง รัฐบาลเองก็ยังเดินหนาขับเคลื่อนในเร่ืองของการศึกษาและมีเร่ืองหน่ึงซึ่งตกคาง

กันมานานคือ เร่ืองครูเอกชนซ่ึงไมไดรับเงินเพิ่มในเร่ืองของการครองชีพและก็ตกคางกันมา แตวา



สัปดาหที่ผานมาก็ไดมีการอนุมัติในเร่ืองน้ีไปเรียบรอยแลว เพราะฉะน้ันก็ขอเรียนวาเร่ืองของ

การศึกษานั้นเปนเร่ืองที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ และในตามแผนปฏิรูปประเทศที่ไดเลาใหฟง

เม่ือสัปดาหที่แลวงานในเร่ืองของโอกาสของการศึกษาของเด็กในกลุมตางๆ ก็ดี เร่ืองของครูก็ดียังเปน

เร่ืองสําคัญที่จะไดมีการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองตอไป  

 

สําหรับเร่ืองอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณาแลวก็มีความสําคัญในนโยบายหลัก ๆ เร่ืองหนึ่งก็

เปนเร่ืองของสื่อหลังจากที่แผนการปฏิรูปสื่อก็เปนสวนหน่ึงของแผนปฏิรูปประเทศไทย สัปดาหที่ผาน

มาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการกฎหมายในเร่ืองของการที่จะมีกฎหมายในการคุมครองวิชาชีพ

สื่อ ซึ่งผานกระบวนการของการรับฟงความคิดเห็นการระดมสมองจากทั้งบุคลากรในวิชาชีพและ

นักวิชาการ รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ หลักก็คือ จะมีการตั้งองคกรขึ้นมา   ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

เห็นวาจะไมเปนองคกรของรัฐ จะเปนองคกรที่มีความเปนอิสระเพ่ือที่จะสามารถใหการคุมครองใน

เร่ืองของการปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพสื่อ รวมทั้งผูที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของ

สื่อ ซึ่งรัฐบาลน้ันก็จะดูชองทางในการที่จะใหการสนับสนุน  เชน             การอุดหนุนเปนเงิน

ประเดิมหรือถามีเงินอุดหนุนก็ไมใชเปนการอุดหนุนสื่อโดยตรง แตเปนเหมือนกับการอุดหนุนสําหรับ

องคกรวิชาชีพ ซ่ึงตรงน้ีก็นาจะทําใหมีความเขมแข็งมากขึ้นในกระบวนการของเราทั้งในแงของการ

ดูแลผูที่ประกอบวิชาชีพสื่อ จะเปนนักขาว จะเปนบรรณาธิการขาว หรือในสวนของผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยไมกระทบกับหลักการใน

เร่ืองของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการทํางานของวิชาชีพสื่อ  

ถัดจากน้ีไปเราก็จะเรงรัดกฎหมายที่เก่ียวของอีก 2 ฉบับ ฉบับหน่ึงคือ เร่ืองของการที่จะมีการจัดตั้ง

กองทุนสื่อสรางสรรคและสื่อที่ปลอดภัย และสัปดาหที่ผานมาผมก็ไดมีโอกาสพบปะกับผูประกอบการ

สมาพันธุที่เปนผูประกอบการในเร่ืองของวิทยุโทรทัศน ไดมีการแลกเปลี่ยนถึงทําอยางไรเราจะทําให

เน้ือหาสาระที่ไดมีการนําเสนอผานสื่อตางๆ มีลักษณะที่มีความสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม

มากขึ้น ซ่ึงตองไดรับการอุดหนุนในเร่ืองของการที่จะผลิตรายการที่เปนคุณภาพหรือเฉพาะรายการที่

สรางสรรครายการเพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งกฎหมายที่ขณะน้ีกําลังจะเสร็จออกมาจากการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือจะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป ก็จะมีเจตนารมณ

สําคัญในการที่จะผลักดันในเร่ืองนี้ สวนอีกฉบับหนึ่งก็กําลังใหดูครับวา จะตองมีการทบทวนเร่ืองของ

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเพื่อที่จะเปดโอกาสใหผูที่ประกอบวิชาชีพสื่อน้ันสามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆ ของราชการไดสะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะทําใหเขาสามารถทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ

การทํางานของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

ขณะเดียวกันปน้ีเชนเดียวกับ กสทช. ก็จะเกิดขึ้นก็มีการพูดกันในรอบสัปดาหที่ผานมาในหลายตอ

หลายโอกาสถึงความจําเปนที่การจัดสรรคลื่นความถี่ตางๆ จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ



สังคมอยางแทจริง ซ่ึงในเร่ืองน้ีก็จะเปนอํานาจของกสทช. แตรัฐบาลก็พรอมที่จะใหการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนของกสทช. เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงคน้ี  

 

งานสําคัญทางดานนโยบายอีกเร่ืองหน่ึงที่ผานคณะรัฐมนตรีไปเม่ือสัปดหที่ผานมาคือ การเดินหนาใน

เร่ืองของการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในเร่ืองของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากที่เราไดใช

นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เอาเร่ืองของการพัฒนากับเร่ืองของการอํานวยความยุติธรรมให

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เร่ืองการพัฒนาน้ันก็มีความคืบหนาความกาวหนามาโดยลําดับ แลวขณะน้ีก็สามารถที่

จะทําใหหลายพ้ืนที่น้ันไดรับประโยชนอยางมากจากโครงการตางๆ ซึ่งรัฐบาลไดมีการผลักดันให

เกิดขึ้นภายใตการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน แตสําหรับการอํานวยความยุติธรรม หลักที่เรา

พยายามจะทําคือ ในพ้ืนที่ซ่ึงมีแนวโนมดีขึ้นอยางชัดเจนแลวก็จะมีการยกเลิกการใชกฎหมายพิเศษ ซึ่ง

กอนหนาน้ีไดเคยเลาใหพ่ีนองประชาชนรับทราบวา เราไดยกเลิกกฎอัยการศึกไปใน 4 อําเภอของ

จังหวัดสงขลา แลวก็นําเอากฎหมายความมั่นคงมาใช ซ่ึงในกฎหมายความมั่นคงน้ันจะเปดโอกาสใหมี

การใชบทบัญญัติพิเศษคือ มาตร 21 ซึ่งเหมือนกับเปนกระบวนการทางเลือกคือ เปดโอกาสใหผูที่หลง

ผิดหรือรูเทาไมถึงการณแลวไปกอเหตุซ่ึงไปเก่ียวของกับความไมสงบในพ้ืนที่ สามารถที่จะเขามาสู

กระบวนการของการที่จะใหศาลน้ันสงเขาไปสูกระบวนการการอบรมแทนที่จะเขาสูกระบวนการ

อาญาตามปกติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบฐานความผิดที่เก่ียวของกับการใชมาตรา 21 และขณะน้ีก็

มีความพรอมในเร่ืองของหลักสูตรการอบรมตางๆ ซ่ึงคาดวาในเดือนมีนาคมน้ีก็จะสามารถเร่ิมตนได ก็

จะมาสอดรับกับการที่กฎหมายการบริหารชายแดนภาคใตมีผลบังคับใชแลวตั้งแตชวงสิ้นป ซ่ึงขณะนี้

ผมเองก็เขามาดูแลปญหาน้ีแลวก็กําลังจะจัดโครงสรางตางๆ ตามกฎหมายใหม ซ่ึงก็จะมีการสรรหาใน

เร่ืองของสภาที่ปรึกษา ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดอัตรากําลังออกประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของ กฎหมาย

น้ีก็จะชวยใหการทํางานในพื้นที่นั้นมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น แลวก็เปนเร่ืองของการเอาการเมือง

นําการทหารอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการแกไขปญหาเหลาน้ี ซึ่งผมคิดวาก็จะเปนผลดีอยางยิ่งตอการ

ที่จะคลี่คลายสถานการณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แลวก็ขณะเดียวกันก็จะทําใหทั่วโลกมองเห็น

อยางชัดเจนวา เจตนารมณของรัฐบาลในการแกไขปญหาในเร่ือง น้ีโดยยึดมั่นในเร่ืองของความ

ยุติธรรมและการพัฒนานั้นเปนคําตอบที่จะมีความยั่งยืนสําหรับพี่นองประชาชนในพ้ืนที่อยางแทจริง  

 

อีกเร่ืองหน่ึงครับ ในชวงสัปดาหที่ผานมาซ่ึงไดรับความสนใจมาโดยตลอด ความจริงตอเน่ืองมาตั้งแต

ชวงสิ้นปคือ เร่ืองของปญหา 7 คนไทยที่ถูกจับกุมและขณะน้ีก็อยูที่กัมพูชา ผมขอเรียนสั้นๆ อยางน้ีวา 

7 คนไทยซึ่งรวมถึง สส. พนิช วิกิตเศรษฐ ที่ถูกจับกุมน้ันที่มาที่ไปของเร่ืองนี้ก็ตองบอกวา บุคคล

เหลาน้ีไดมีการรองเรียนเปนตามการรองเรียนของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์อยูใน

พ้ืนที่บริเวณชายแดนแตวาปรากฎวาไมสามารถเขาไปทํากินได แลวก็ไปเชื่อมโยงกับหลายสวนที่มีการ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเร่ืองของปญหาของไทย - กัมพูชา ทานสส. พนิชเองในฐานะสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรก็ไดไปประสานงานประสานขอมูลกับคนเหลาน้ีแลวก็ไปลงพ้ืนที่น้ันเจตนาของ 7 คนไทยที่ไป



ความจริงก็จะชัดเจนถาเกิดใครได ดูคลิปวีดิโอซึ่งเอาสวนที่ถูกตัดออกไปมาดูดวยก็จะเห็นไดชัดวาเขา

ตั้งใจที่จะไปดูพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ ไปดูหลักมุดที่ 46 ซึ่งอยูในฝงไทยของแผนที่ที่เปน 1 ตอ 50,000 

หรือ L 7018 แตบังเอิญตอนที่ลงพ้ืนที่จริง แลวก็มีการเดินไปตามทุงนาแลวก็มีการเลี้ยวเขาถนนไมได

เขาไปตรงพ้ืนที่ที่เปนหลักมุด ไมไดเขาไปตรงพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แลวก็ถูกจับกุมไป  

 

สิ่งที่อยากจะเรียนคือ เม่ือเกิดเหตุเชนน้ีแลว ขณะนี้รัฐบาลถือวา เรามีหนาที่ในการที่ชวยพ่ีนองคนไทย

ทั้ง 7 คนน้ี ซึ่งสิ่งที่เปนสิ่งสําคัญที่สุดคือ ตองการใหไดรับการปลอดปลอยตัวแลวก็กลับคืนสูประเทศ

ไทยโดยเร็วที่สุด ขณะที่ถูกควบคุมตัวอยูน้ันก็จะดูแลในเร่ืองของความเปนอยูใหดีที่สุดเทาที่เราจะทํา

ได และผมก็อยากจะขอเรียกรองเชิญชวนพ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศวานี่ควรจะเปนเปาหมาย

สูงสุดของเราในการชวยเหลือพ่ีนอง 7 คนของเรา ซ่ึงไมไดมีเจตนาในการที่จะไปรุกรํ้าเขตแดน ไมไดมี

เจตนาที่จะไปทําอะไรผิดหรือจะจารกรรมหรืออะไรทั้งสิ้น  

 

สวนการชวยเหลือน้ันขอใหความม่ันใจวา รัฐบาลจะดําเนินการตามแนวทางซึ่งไมกระทบกระเทือนใน

เร่ืองของอธิปไตย ในเร่ืองของสิทธิของประเทศของเราอยางแนนอน พรอม ๆ กันไปนี้ก็อยากจะขอ

เรียนครับวา สําหรับปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงพ่ีนองประชาชนยังคางคาใจอยูในเร่ืองของปญหาชายแดน ซึ่งวา

กันไปแลวไมไดมีเฉพาะที่จุดนี้ แตมีตลอดแนวชายแดนหลักปฏิบัติตาง ๆ หรือการที่จะมีความวิตก

กังวลวา จะกระทบกระเทือนกับอธิปไตยน้ันเปนปญหาที่ รัฐบาลไมเพิกเฉยแนนอน แลวเม่ือ

สถานการณในเร่ืองน้ีคลี่คลายไปเราก็จะเดินหนาในการแกไขปญหาเร่ืองน้ีอยางเต็มที่ และพรอมๆ กัน

ไปน้ัน ขอยืนยันวา ผมก็จะไดเอาขอเท็จจริงรายละเอียดทั้งหลายนั้นมาเรียนใหพ่ีนองประชาชนรับรู 

รับทราบ แตวันนี้ครับอยากจะขอใหพ่ีนองคนไทยทั้งประเทศไดชวยกันใหกําลังใจทั้ง 7 คน แลวก็ญาติ

มิตรของทั้ง 7 คนน้ีชวยใหคนไทยของเรา ซ่ึงมีเจตนาที่บริสุทธิ์น้ันสามารถที่จะกลับมาไดอยาง

ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด สวนเร่ืองอ่ืนน้ันขอยืนยันวา เราก็จะเดินหนาแกไขปญหาตางๆ ตอไป เอาละ

ครับพักกันสักครูนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ทําเนียบรัฐบาลครับที่จะมีการพูดถึงวาระเรงดวนซ่ึง

เปนสวนหน่ึงของการปฏิรูปประเทศไทย  

 

ชวงที่ 2  

การแถลงรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทยในกระบวนการประชาวิวัฒน  

 

ผูดําเนินรายการ สวัสดีครับ ผม วสุ แสงสิงแกว นะครับ สวัสดีคะ ดิฉัน อริสรา กําธรเจริญ คะ กราบ

เรียนทานรัฐมนตรี ทานผูมีเกียรติ ทานสื่อมวลชน ทานผูชมที่กําลังรับชมการถายทอดสดผานทาง

สถานีโทรทัศนเอ็นบีทีคะ เราสองคนมีความภูมิใจเปนอยางยิ่งนะคะที่ไดมาทําหนาที่ผูดําเนินรายการ

ในวันนี้คะ กับการแถลงขาวการประกาศมาตรการ รวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย ในสวน



กระบวนการประชาวิวัฒน คะ ถือเปนของขวัญชิ้นสําคัญของรัฐบาล ที่มอบใหกับพี่นองประชาชนคน

ไทยตอนรับปใหม 2554 น้ีคะ  

 

ผูดําเนินรายการ ใชแลวครับ เราสองคนนะครับกอนอื่นก็ตองขออนุญาตกลาวสวัสดีปใหมไปยังคุณ

ผูชมทุกคนที่กําลังชมการถายทอดสดอยูทางบานนะครับ จริง ๆ ยอนหลังมานิดหนึ่ง แตวาตอนน้ีเขาป

ใหม ฟาใหม ศักราชใหมกันแลว ปกระตายนะครับ เชื่อวาในประเทศไทยที่รักของเราครับ ก็จะมี

พัฒนาการไมวาจะเปนทางดานของมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อยางกาวกระโดดดีมากยิ่งขึ้น และที่

สําคัญที่สุดจะตองยั่งยืนดวยนะครับคุณหมวย 

 

ผูดําเนินรายการ คะ หลายคนบอกวาอยากจะใหถึงวันที่ 9 มกราคมน้ีเร็ว ๆ นะคะ เพราะอยากทราบ

วานโยบายประชาวิวัฒนของรัฐบาล ที่จะมอบเปนของขวัญน้ันจะมีรายละเอียดอยางไร ซึ่งทุกทานก็

จะไดทราบจากการแถลงขาวในวันนี้นะคะ ไดทราบภาพรวมของนโยบายน้ี ไดทราบวานโยบายนี้

แตกตางจากนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐบาลอยางไร หลายคนถามวาจะแตกตางจากประชานิยมอยางไร   

ก็จะมีคําตอบในวันน้ีดวยคะ  

 

ผูดําเนินรายการ ใชแลวครับ และกวาที่จะมาเปนกระบวนการตรงน้ีไดนะครับตองผานการกลั่นกรอง 

ผานการระดมสมองจนกระทั่งตกผลึกมาเปนนโยบาย เปนของขวัญ 9 ชิ้นครับ 4 เทาเทียม 5 เขมแข็ง

ที่คนไทยเราจะไดรับกันนะครับ วันน้ีไดทราบรายละเอียดกันแลวครับคุณหมวยครับ แตวากอนอ่ืนเลย

ตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญทานนายกรัฐมนตรี ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครับ ทานไดใหเกียรติ

ขึ้นมากลาวถึงภาพรวมของโครงการรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทยในคร้ังน้ีครับ ขอกราบเรียนเชิญ

ครับ 

 

นายกรัฐมนตรี พ่ีนองประชาชนที่เคารพรักครับ ในการแถลงเร่ืองของการปฏิรูปประเทศไทยในชวงป

ใหมที่ผานมา ผมไดเรียนใหพี่นองประชาชนไดรับทราบนะครับวามีวาระเรงดวนบางเร่ือง ซึ่งผมจะขอ

ถือโอกาสในวันน้ี ในการพูดถึงรายละเอียด ที่ไดมีการแยกสวนของวาระเรงดวน 3 เร่ืองก็คือเร่ืองของ

เศรษฐกิจนอกระบบ เร่ืองของคาครองชีพ และเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินมาในวันนี้ 

เพราะวาเราไดใชกระบวนการที่คอนขางจะเปนกระบวนการพิเศษในการที่จะไดนโยบายหรือ

มาตรการตาง ๆ ที่จะหยิบยื่นใหเปนของขวัญแกพ่ีนองประชาชนในวันนี้ วิธีการที่เราไดทํานี้นะครับ 

ซ่ึงเปนกระบวนการพิเศษนี้ตองการที่จะออกไปจากปญหาขอจํากัดหลายเร่ือง ซ่ึงในอดีตที่ผานมานี้

รัฐบาลทุกชุดทุกสมัยประสบ ก็คือพอมีปญหาใดก็ตามซ่ึงคาบเก่ียวกับหลายหนวยงาน และคาบ

เก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ มากมาย เราก็ไมสามารถที่จะกาวขามขอจํากัด อุปสรรคของการมี

กฎระเบียบเหลานั้น หรือระบบราชการ หรือการที่หนวยงานตาง ๆ อยูสังกัดคนละสังกัดกัน อยูคนละ

กระทรวง สิ่งที่เราไดทําครับก็คือใน 3 เร่ืองนี้เราไดมีการเชิญทุกหนวยงาน มีเจาหนาที่กวา 70 คนจาก 



30 หนวยงาน ไมวาจะเปนภาครัฐ และมีทั้งทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคือกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปน

ผูนํารองในหลายนโยบาย และมีภาคเอกชนเขามารวมกันทํางานแบบเต็มเวลานะครับ คือหมายความ

วาคนเหลานี้ตองทิ้งงานประจําที่สังกัดของตนเอง มาอยูรวมกันทํางานรวมกันเปนเวลาถึง 5 อาทิตย

นะครับ แลวก็ไดเขาไปพบปะกับพ่ีนองประชาชน ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากนโยบายเหลาน้ีโดยตรง 

จริง ๆ แลวมีการเขาไปพบและสัมภาษณกลุมเปาหมายกวา 1,000 คนดวยตลอดระยะเวลากวา 1 

เดือน ซ่ึงนอกเหนือจากนโยบายซ่ึงจะเปนของขวัญที่ผมจะเรียนใหพ่ีนองประชาชนทราบในวันน้ีแลว 

ผมคิดวาประโยชนที่เราไดรับอยางมากจากการทํางานในคร้ังนี้ก็คือ ไดรูปแบบใหมของการบริหารงาน

ในการแกไขปญหา ซึ่งเปนปญหายาก ๆ ปญหาในเชิงโครงสราง ปญหาที่คาบเกี่ยวกับหลายหนวยงาน 

ความสําเร็จของการทํางานในคร้ังน้ีตอไปน้ีผมคิดวาก็จะเปนการกระตุนใหมีการใชวิธีการใหม ๆ ใน

ลักษณะเชนน้ีอีก ในการแกไขปญหาอื่น ๆ ซึ่งยังเปนปญหาในเชิงโครงสราง ที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้น

มาตอไปในอนาคต 

 

ประการที่สองที่ผมอยากจะเรียนตั้งแตตนก็คือวา แนวคิดในการแกไขปญหาทั้ง 3 เร่ืองนี้ในคร้ังนี้ 

ไมใชเร่ืองของการที่จะมีการทุมเงินงบประมาณไปลด แลก แจก แถม ใหแกพ่ีนองประชาชน ตรงกัน

ขามครับ ปญหาเหลานี้เปนปญหาในเชิงโครงสราง เปนปญหาในเชิงความเปนธรรม ความเหลื่อมล้ํา

อยางแทจริง ซ่ึงก็คือหัวใจของปญหาที่เราพูดถึงวาเปนที่มาของความจําเปนในการปฏิรูปประเทศไทย 

เพราะฉะน้ันใน 9 เร่ืองที่ผมจะไดกลาวตอไปน้ี จะเห็นครับวาแนวทางของการแกไขปญหาน้ันไมใช

เปนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหา แตเปนการปรับในเชิงโครงสรางอยางแทจริงนะครับ และ

ถารวมไปแลวเงินงบประมาณที่จะตองใชทั้งหมดน้ีประมาณ 2,000 กวาลาน ในขณะที่ประโยชนที่เกิด

ขึ้นกับพ่ีนองประชาชนนั้นเปนเงินถึงกวา 20,000 ลานนะครับ พูดงาย ๆ ก็คือวาเงินที่ใชกับประโยชน

ที่ไดน้ีตางกันถึงประมาณ 10 เทา และที่สําคัญก็คือเงินที่ใชน้ันก็ไมใชเงินที่เปนการไปแจกใหแก

ประชาชน ตรงกันขามนะครับ กอนเงินที่ใหญที่สุดก็เปนเงินสมทบซึ่งเปนระบบสวัสดิการที่เรามีอยู

แลว อันน้ีก็คือภาพรวมที่ผมอยากจะเร่ิมตนใหเห็นวา การทํางานคร้ังน้ีมีความพิเศษอยางไร แลวก็เม่ือ

เราไดทําสิ่งน้ีแลว ไดขอสรุปแลวมีการรายงานแลวจะมีการติดตามผลตอไป ผมก็อยากจะชี้ใหเห็นและ

นําเสนอวา วันนี้ขอสรุปที่เราไดนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ 9 ชิ้นที่จะมอบใหแกพี่นองประชาชนคน

ไทย 

 

ของขวัญชิ้นแรกนะครับ จะเปนของขวัญสําหรับพ่ีนองประชาชนซึ่งไมไดอยูในระบบประกันสังคมครับ 

แลวก็รอคอยในการที่จะเขาสูระบบประกันสังคมมาเปนเวลาชานาน เรากําลังพูดถึงคนอาจจะเปน 10 

กวาลานคนนะครับ เพราะวาเราตั้งเปามาตลอดวาควรจะมีคนอยูในระบบประกันสังคมประมาณ 20 

กวาลานคน และปจจุบันน้ันที่ทํามาเปนเวลานานนี้ เราก็จะติดอยูที่ตัวเลขประมาณ 9 ลานคน 10 

ลานคน ดวยเหตุผลงาย ๆ ครับก็คือวา สําหรับพ่ีนองประชาชนซึ่งไมมีนายจาง แมวากฎหมายใน

ปจจุบันตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมบอกวาสามารถที่จะเขามาสูระบบประกันสังคมได 



ถายอมจายเงินเขามา แตวาที่ผานมาน้ีการจายเงินตรงน้ีไมจูงใจครับ ไมจูงใจแลวพ่ีนองประชาชนซ่ึง

อยูเปนแรงงานนอกระบบน้ันไมสามารถที่จะสมทบเงินตามเงื่อนไขได เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะ

มอบเปนของขวัญก็คือวา กําลังจะมีการปรับในเร่ืองของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยจะใหมี

ผลตั้งแตเดือนกรกฎาคมเปนตนไป เปดโอกาสใหพ่ีนองประชาชนสามารถสมทบเงินนะครับ ไมเกิน 

100 บาทตอเดือน แลวก็สามารถเขามาอยูในระบบประกันสังคมได เราจะเปดทางเลือกครับ มีทั้งที่

เปนการสมทบเงิน ทั้งหมดน้ีรวมทั้งในสวนของรัฐบาลดวย 100 บาทหรือ 150 บาทตอเดือน แลวก็จะ

ไดสิทธิประโยชนในเร่ืองของการชดเชยรายไดเม่ือเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ถาในกรณีที่จาย 70 

รัฐบาลสมทบ 30 ก็จะได 3 เร่ืองน้ี ถาเปนกรณีที่จาย 100 รัฐบาลสมทบ 50 ก็จะไดสิทธิในเร่ืองของ

บําเหน็จชราภาพดวย ขณะเดียวกันครับก็ไดมีการประสานงานเรียบรอยกับคนที่กําลังทํากฎหมาย

กองทนุเงินออมแหงชาติ วาการเขามาสูระบบประกันสังคมแบบใหมตรงน้ี ไมตัดสิทธิ์สําหรับพ่ีนอง

ประชาชนที่สนใจจะเขาไปอยูในกองทุนเงินออมแหงชาติ ซ่ึงก็หมายความวาเรากําลังเปดโอกาสใหมี

ระบบการออมและสวัสดิการทางเลือก สําหรับพ่ีนองประชาชนในแรงงานนอกระบบทั้งหมด น่ีเปน

การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญที่กําลังจะทําใหพ่ีนองประชาชนจํานวนมาก สามารถเขามาสูระบบ

ประกันสังคม มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต ซึ่งเปนแนวทางของการที่จะพัฒนาไปสูระบบ

สวัสดิการของพ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ 

 

ของขวัญชิ้นที่ 2 นะครับ นอกเหนือจากเร่ืองของการมีหลักประกันความม่ันคงที่จะเขามาสูระบบ

ประกันสังคมและมีสวัสดิการแลว ปญหาที่เรารับฟงมาตลอดก็คือปญหาการเขาถึงสินเชื่อ ตรงนี้ครับ

เราก็จะมีการดําเนินการนํารองในเร่ืองของสินเชื่อเปนกรณีพิเศษ ก็คือเราจะมีทั้งกลุมที่เราจะเร่ิมตน

ในเร่ืองของแท็กซี่ ซึ่งขณะนี้นั้นก็มีอยูจํานวนมาก และก็บนครับวาตองมีการผอนรถหรือเชารถใน

อัตราที่แพง และกูเงินมาดอกเบี้ยก็สูง มีภาระอยางมาก สิ่งที่เราจะดําเนินการก็คือวาจะเปดโอกาสให

กลุมแท็กซ่ีมืออาชีพที่มีประสบการณมากกวา 3 ป สามารถเปนเจาของรถแท็กซี่ใหมโดยผอนเงิน

ดาวนต่ําสุด 5 เปอรเซ็นต ถามีประสบการณมากกวา 9 ป และมีวงเงินสินเชื่อที่จะใหตรงน้ีถึง 1,600 

ลานบาท และก็จะมีสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ตามมาดวย หลักจริง ๆ แลวในที่สุดตรงนี้จะเปนการเปด

โอกาสใหแท็กซี่สามารถที่จะผอนรถไดถูกกวาเชารถดวยซํ้า ซึ่งจะเปนการลดภาระคาใชจาย และเปด

โอกาสใหพ่ีนองแท็กซ่ีนั้นมีรายไดดีขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้นอยางชัดเจน โดยไมกระทบกระเทือนนะ

ครับ มาตรการน้ีที่เราใหกับคนที่มีประสบการณมาแลว เพราะวาไมตองการที่จะไปจูงใจใหเพ่ิม

ปริมาณแท็กซ่ี ซึ่งจะเปนการมาแขงขันและก็ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของรายไดดวย  

พรอม ๆ กันไปนะครับเราก็จะมีสินเชื่อในลักษณะเดียวกันที่เปนลักษณะของการผอนปรน สําหรับ

ผูคาหาบเรแผงลอยนะครับ ในจุดผอนผันในกทม. เปนการนํารองเชนเดียวกัน มาตรการตรงน้ีทั้งหมด

ก็คือการที่จะทําใหคนอีกจํานวนหน่ึงก็คือแท็กซี่ก็ดี หรือที่นํารองในเร่ืองของหาบเร แผงลอย ในจุด

ผอนผันในกรุงเทพมหานครนั้น สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดในอัตราที่มีความเปนธรรม มีความผอน

ปรน งบประมาณตรงน้ีไมมีภาระงบประมาณนะครับเพราะวาเปนเร่ืองของสถาบันการเงินของรัฐ และ



ที่มีความวิตกหวั่นเกรงกันวาถาจะมีเปนภาระของรัฐก็คือกรณีของหน้ีเสีย ก็อยากจะขอเรียนครับวา 

จริง ๆ แลวจากการที่เราคัดกลุมเปาหมายเหลาน้ี เรามีความม่ันใจครับวาบุคคลเหลาน้ีนั้นเปนบุคคล

ซ่ึงมีรายไดที่มีความชัดเจนอยูแลว ตรงกันขามนะครับ แทนที่เขาจะกลายเปนหนี้เสีย เรากลับม่ันใจวา

สถาบันการเงินของรัฐที่เขามารวมในโครงการน้ีจะมีลูกคาดีเ พ่ิมขึ้น ซ่ึงก็จะเปนกรณีที่เราไดมี

ประสบการณแลวกับการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ ซึ่งเคยเกิดขึ้นกอนหนาน้ีที่เราสามารถโอนหนี้จาก

นอกระบบเขามาสูในระบบ ซึ่งทําใหคนที่เคยเปนหนี้นอกระบบไดลดภาระตาง ๆ มากมาย แลว

ขณะเดียวกันก็กลายมาเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินเหลาน้ีครับ 

 

ของขวัญชิ้นที่ 3 นะครับ ก็คือในสวนของพ่ีนองที่ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางครับ ปจจุบันก็มี

ปญหาเพราะวาหลังจากที่เคยมีการขึ้นทะเบียนกันไว ก็ปรากฏวามีจํานวนมากครับซ่ึงประกอบการอยู

ในลักษณะที่ไมถูกตองตามกฎหมาย นํามาสูปญหาในเร่ืองของการที่จะตองมีการสงเงินใหกลุมคนตาง 

ๆ เปนภาระอาจจะ 1,000 - 2,000 บาทตอเดือน แลวขณะเดียวกันครับสภาวะแวดลอมการทํางาน 

แมกระทั่งภาพลักษณของอาชีพก็เปนที่วิพากษวิจารณอยูเปนระยะ ๆ นะครับ เพราะฉะน้ันสิ่งที่เราจะ

ทําเปนของขวัญชิ้นที่  3 ก็คือเ ร่ืองของการที่จะให มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนเ พ่ือที่จะให

รถจักรยานยนตรับจางนั้นถูกตองตามกฎหมาย 100 เปอรเซ็นต แลวก็จะมีการจัดระบบ มีการออก

บัตรประจําตัว ใหเลขในเร่ืองของทะเบียน เลขเสื้อเสื้อวินนะครับ หมวกนิรภัย สอดคลองตองกัน

ทั้งหมด และบัตรประจําตัวคร้ังแรกตรงนี้ที่จะมีน้ันก็จะนําไปสูการพัฒนาระบบสวัสดิการหรือสิทธิ

ประโยชนตอไปไดในอนาคตเชนเดียวกัน  

พรอม ๆ กันไปนะครับเราจะพยายามดูแลในเร่ืองของการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปรับปรุงวินใหมีที่พัก มีปายในเร่ืองของราคามีความชัดเจน และนอกจากน้ันครับยังจะเชิญชวนใหพ่ี

นองมอเตอรไซครับจางน้ันมาทําหนาที่เปนอาสาพิทักษดูแลชุมชน พรอม ๆ กันไป ภาระงบประมาณ

ตรงนี้ความจริงแทบไมมีเลยนะครับ 10 กวาลานบาทเปนเร่ืองของการบริหารจัดการตาง ๆ แตวาสิ่งที่

เราจะเรงทําก็คือการดําเนินการในการขึ้นทะเบียนและจัดระบบ จัดระเบียบตรงนี้ ซ่ึงจะทําไดตั้งแต

เดือนมีนาคมเปนตนไปนะครับ โดยจะเร่ิมตนที่กรุงเทพมหานคร ที่จะสามารถดําเนินไดกอนเพ่ือน 

 

ของขวัญถัดมานะครับก็จะเปนเร่ืองของพ่ีนองที่เปนผูคาผูขายหาบเรแผงลอยครับ โดยใชหลักการ

เดียวกันกับที่พูดถึงเร่ืองของมอเตอรไซคเม่ือสักครูนะครับ ก็คือการที่จะมีการดูจุดผอนผันซึ่งมีการไป

สํารวจแลว ก็คือวาในหลายจุดนั้นที่จะมีการผอนผันเพ่ิมเติมก็ตองไมไปกระทบกระเทือนสรางความ

เดือดรอนใหแกพ่ีนองประชาชนที่ใชทางเทาสัญจรไปมาในบริเวณตาง ๆ เหลานั้น แตไดมีการสํารวจ

แลวนะครับ และเห็นวานาจะสามารถดําเนินการเพ่ิมจุดผอนผันแลวก็จะทําใหอยางนอยก็มีประมาณ 

20,000 รายที่มีการคาการขายอยูน้ีสามารถทําไดแบบถูกตองตามกฎหมาย ลดรายจายนอกระบบได

อีกเชนเดียวกัน 

 



นอกจากน้ันครับในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเอง กรุงเทพมหานครก็จะมีการ

ดําเนินการในเร่ืองของการพัฒนาจุดที่เปนจุดทองเที่ยว พูดงาย ๆ ก็จะเปนจุดทองเที่ยวอยูแลว หรือ

แมกระทั่งการคาการขายซ่ึงมีชื่อเสียงนะครับวายานน้ีเปนยานที่ขายดอกไม ยานนี้เปนเร่ืองของผา

หรือเร่ืองอะไร จะมีการจัดระบบระเบียบเพ่ือสงเสริมใหเปนลักษณะของการเปนเสนหของเมือง

เชนเดียวกัน ตรงน้ีจะเปนการจัดระบบจัดระเบียบ แทบไมมีภาระงบประมาณเชนเดียวกันนะครับ 

แลวก็จะดําเนินการเห็นผลไดตั้งแตเดือนเมษายนป 2554 ครับ  

 

ถัดมาครับก็จะเปนเร่ืองของคาครองชีพ ของขวัญชิ้นแรกที่เก่ียวของกับการครองชีพ คาครองชีพก็คือ

การบริหารจัดการในเร่ืองของกองทุนนํ้ามันครับ ปญหาในเร่ืองของคาครองชีพน้ันที่เราไดมีการ

วิเคราะหก็คือพี่นองประชาชนเดือดรอนมากที่สุดก็คงหนีไมพนในเร่ืองของพลังงานกับเร่ืองของอาหาร 

ในสวนของนํ้ามัน ปญหาในขณะน้ีก็จะเปนผลมาจากการที่เรามีภาระของกองทุนนํ้ามัน คือเก็บเงิน

จากผูที่ใชน้ํามัน สงเงินเขากองทุนน้ํามันเพื่อมาอุดหนุนในบางเร่ือง เร่ืองสําคัญที่สุดที่เปนรายการของ

การอุดหนุนก็คือเร่ืองของกาซหุงตม หรือ LPG หลักคิดที่เรานํามาใชในคร้ังน้ีนะครับ ซึ่งจะเปนการ

แกไขปญหาก็คิดในเชิงของปญหาในเชิงโครงสราง เราไปตรวจสอบแลวครับวาหลังจากที่เราตรึงราคา 

LPG เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนที่ใชกาซหุงตมในครัวเรือน สามารถใชกาซหุงตมในราคาที่เปนธรรม 

เพราะเราถือวากาซธรรมชาติก็เปนทรัพยากรของคนทั้งประเทศ แตเมื่อไปตรึงราคากดราคาใหต่ําน้ีก็

ไปจูงใจใหเกิดการเติบโตในการใช LPG ในภาคอุตสาหกรรม ตรงนี้ก็จึงทําใหจําเปนที่จะตองมีการ

นําเขา LPG มีการไปชดเชยเร่ืองของราคาที่เปนสวนตางระหวาง LPG ที่นําเขา กับราคาที่ถูกตรึง

เอาไวในประเทศ ขณะเดียวกันในสวนของโรงกลั่นก็ไมมีแรงจูงใจในการที่จะเอากาซตัวน้ีออกมาใหกับ

พ่ีนอ ง ไป ใช ในอุตสาหกรรม  ไป ใช กัน เอง ซึ่ ง เ ม่ือ เ ร็ว ๆ  น้ีทางกระทรวงพลั ง งานและ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ก็ไดมีการปรับแรงจูงใจไปสวนหน่ึงเพ่ือแกปญหาน้ี แต

มาตรการที่เราไดขอสรุปในคร้ังน้ีซ่ึงจะเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 อยางเต็มรูปแบบ

เปนตนไปนี้ คือวาเราจะเลิกการอุดหนุนเร่ืองของ LPG สําหรับภาคอุตสาหกรรม หมายความวาใน

สวนของภาคอุตสาหกรรมน้ัน ก็ควรจะไดใช LPG ในราคาที่เปนราคาตลาดครับ แตในสวนของภาค

ครัวเรือนภาคขนสงนั้นเราจะตรึงราคา LPG ไวเหมือนเดิม ขณะเดียวกันสําหรับบางอุตสาหกรรม เรา

ก็จะไปใชเวลาจากชวงนี้ไปจนถึงชวงเดือนกรกฎาคมครับ ในการไปดูแลชวยเหลือใหอาจจะมีการ

ปรับเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงอ่ืน หรือปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือไมใหเกิดความเดือดรอนกับ

อุตสาหกรรมเหลาน้ัน  

 

เรามองวาถาเราทําอยางนี้นะครับ เราก็จะสามารถที่จะประหยัดการสงเงินเขากองทุนนํ้ามันไดถึง 

7,300 ลานบาทครับ ซึ่งหมายความวาตรงน้ีก็จะทําใหฐานะของกองทุนนํ้ามันดีขึ้น ซึ่งเมื่อฐานะของ

กองทุนน้ํามันดีขึ้นก็เทากับเรามีอาวุธในการไปตอสูเวลาที่ราคานํ้ามันแพง เหมือนกับที่ในปจจุบัน

ขณะนี้กองทุนนํ้ามันก็ไดเขามาชวยดูแลใหพ่ีนองประชาชนไมตองซ้ือดีเซลแพงกวา 30 บาทไปจนถึง



สิ้นเดือนกุมภาพันธ 7,300 ลานน้ีจะมีคามากนะครับ ในภาวะซ่ึงเราคาดการณวาในปน้ีราคานํ้ามันดิบ

นาจะสูงขึ้นหรืออยางนอยก็ไมลดลง เพราะฉะน้ันการจะนําเงินตรงน้ีไปใชอยางไรนั้นจะขึ้นอยูกับ

สถานการณครับ แตวาอยางนอยที่สุดก็คือทําใหพ่ีนองประชาชนคนไทยอุนใจไดวาการที่เขาไปดูแล

ชวยเหลือใหพ่ีนองประชาชนน้ันไมรับภาระมากจนเกินไปในเร่ืองของน้ํามันขณะน้ี เราก็จะมีเคร่ืองไม

เคร่ืองมือมีเงินมากขึ้นเชนเดียวกันครับ 

 

ถัดไปนะครับก็เปนในเร่ืองของพลังงานเชนเดียวกันครับ แตเปนเร่ืองของไฟฟาครับ ของขวัญชิ้นน้ีก็คือ

การดําเนินการตอเนื่องจากเร่ืองของการใชไฟฟาฟรีในปจจุบันสําหรับ 9.1 ลานครัวเรือนของประเทศ

ไทยนะครับ 8.5 ลานอยูในชนบทครับ 600,000 ครัวเรือนอยูในกรุงเทพมหานคร เราไดดําเนินการ

มาตรการน้ีมาตอเน่ือง แตมาตรการที่เราทํามาตลอดนี้ครับปรากฏวาเปนมาตรการซ่ึงจะตองเปนภาระ

กับผูเสียภาษีอากร คือตองเอาเงินงบประมาณไปชดเชยใหกับการไฟฟา ในการที่จัดไฟฟรีใหแกพ่ีนอง

ประชาชนคนไทย 9.1 ลานครัวเรือน ซึ่งใชไฟต่ํากวา 90 หนวยนะครับ ซ่ึงถือวานอยมาก ก็คือคนยาก

คนจนน่ันเอง สิ่งที่เราจะทําเปนของขวัญก็คือวา ตอเน่ืองไปจากมาตรการที่เราดําเนินการอยูในขณะนี้ 

ก็คือตอไปน้ีเราจะทําใหไฟฟาสําหรับพ่ีนองประชาชนที่ใชต่ํากวา 90 หนวยน้ันฟรีนั้นเปนแบบถาวร

ครับ แตการทําแบบถาวรนี้จะเปลี่ยนแปลงคือตอไปจะไมใชเงินภาษีอากรหรือไมใชเงินงบประมาณ

ดวยซํ้า สิ่งที่เราจะทําก็คือไปปรับโครงสรางคาธรรมเนียมครับ เพราะเราไดไปดูแลววาในหลายตอ

หลายประเทศแมแตในประเทศในอาเซียนดวยกัน โครงสรางของคาไฟเขาจะเก็บเงินจากคนที่ใชไฟ

มากในอัตราที่สูงกวาคอนขางมาก ในขณะที่โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมไฟฟาของประเทศไทยนั้น

คอนขางที่จะอยูในแนวราบ คือจะใชมากใชนอยก็จะเก็บอยูในอัตราซึ่งไมแตกตางกันมากนัก พอเราไป

ปรับโครงสรางตรงนี้ ผูที่ใชไฟเยอะ ๆ ซ่ึงพูดจริง ๆ แลวคนเหลานี้ก็คือคนที่ทําใหเราตองเอาเงินไป

ลงทุนในเร่ืองของการจัดหาพลังงานไฟฟามาคอนขางมากน้ี ก็จะเปนผูที่จะตองจายเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

เอาเงินในสวนน้ันมาชวยใหกับพ่ีนองประชาชนที่ใชไฟนอยครับ แตวาเราไดคํานวณดูแลวนะครับ

โดยเฉพาะกับเร่ืองของแนวโนมของคาเอฟทีที่จะอยูในเดือนพฤษภาคมน้ี ผมม่ันใจนะครับวาแมแตพ่ี

นองหรืออุตสาหกรรมที่ใชไฟในจํานวนมากก็จะไมไดจายคาไฟเพิ่มขึ้น เพียงแตวาอาจจะไมได

ประโยชนจากการลดลงคาเอฟทีในรอบตอไป แตวาทั้งหมดน้ีก็จะทําใหพ่ีนองประชาชนคนยากคนจน

สามารถใชไฟฟรีอยางถาวร โดยไมเปนภาระกับงบประมาณหรือพ่ีนองประชาชนที่เสียภาษีอากรครับ  

 

ถัดมาก็จะเปนเร่ืองของอาหาร ซ่ึงของขวัญชิ้นถัดมาที่เราจะมอบใหแกพ่ีนองประชาชน ตั้งใจจะใหเห็น

ผลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนไปน้ันก็คือการมาดูในเร่ืองของตนทุนของพี่นองภาคเกษตร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือเร่ืองของอาหารสัตวครับ เร่ืองของพอพันธุ แมพันธุ ซึ่งปจจุบันน้ีนะครับเปน

สาเหตุสําคัญที่ทําใหอาหาร ไมวาจะเปนไก ไมวาจะเปนหมู ไมวาจะเปนไข อาจจะมีราคาสูงกวาที่ควร

จะเปน ตนทุนตรงน้ีที่เปนปญหาก็เพราะวาสําหรับพ่ีนองเกษตรกร ผูประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก

รายนอยรายยอย ไมสามารถที่จะเขาถึงปจจัยการผลิตเหลาน้ีไดอยางเทาเทียมกับผูประกอบการขนาด



ใหญ และอํานาจตอรองก็จะนอยกวา เราก็จะใชแนวทางของการดูแลในเร่ืองของการใชกฎหมายที่

เก่ียวของกับการแขงขันทางการคา วิเคราะหเจาะลึกลงไปถึงตนทุนในสวนตาง ๆ ในองคประกอบตาง 

ๆ แลวก็จะทําใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น เรายังเชื่อนะครับวาตรงน้ีจะสามารถทําใหทั้งเกษตรกรที่

เปนผูประกอบการรายยอยมีรายไดเพ่ิมขึ้น แลวก็นํามาสูการลดตนทุนและราคาของสินคาเกษตรที่พ่ี

นองประชาชนสวนใหญบริโภคครับ 

 

ของขวัญชิ้นถัดมานะครับ ชิ้นที่ 8 จะเปนเร่ืองของอาหารเชนเดียวกันครับ คือนอกเหนือจากไปดูใน

เร่ืองของทางดานตนทุนแลว เราก็จะมีการดูแลวาพ่ีนองประชาชนที่เปนผูบริโภคครับไดรับความเปน

ธรรมและมีทางเลือกมายิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับตนทุนราคาตาง ๆ ใหแกพ่ี

นองประชาชนอยางทั่วถึงเทาเทียมมากยิ่งขึ้น มีความโปรงใส อาจจะมีการใหบริการไมวาจะเปน

เว็บไซตหรือมีสถานีโทรทัศน เพ่ือใหพี่นองประชาชนที่เปนผูบริโภค ทั้งประเทศครับสามารถรับรู

รับทราบถึงการเคลื่อนไหวของราคาตนทุนตาง ๆ จะไดไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคาขายในเร่ือง

ของสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารที่เปนเร่ืองที่มีความจําเปน นอกจากน้ันในสวน

ของไขไกนะครับ ก็จะมีการทดลองในเร่ืองของการที่จะใหมีทางเลือกของการที่จะซ้ือขายกันเปนกิโล 

ซ่ึงจะเปนการประหยัดตนทุนในเร่ืองของการคัดแยกไป อาจจะประหยัดไดระหวาง 5 - 10 สตางค 

เพ่ือที่จะใหพ่ีนองประชาชนที่เปนคนยากคนจนนั้นมีทางเลือกในการซ้ือไขแบบซื้อเปนกิโล ซ่ึงขณะน้ีก็

จะมีการทดลองนํารองที่มีนบุรี กับที่รังสิตครับ  

 

ของขวัญชิ้นที่ 9 ครับ ชิ้นสุดทาย ก็จะมาถึงเร่ืองของปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     ใน

เร่ืองของอาชญากรรม สิ่งที่เราไดไปวิเคราะหเจาะลึกก็คือวา ไดมีการพบจุดที่เปนจุดเสี่ยง        จุด

อันตราย ที่ถาหากวาเราไดรับการสนับสนุนและดูแลเอาใจใสเปนพิเศษแลว ก็จะสามารถลดเร่ืองของ

อาชญากรรมตาง ๆ ได เราจะประกาศเปนเปาหมายชัดเจนครับวาภายใน 6 เดือนในกรุงเทพมหานคร

น้ัน เร่ืองของคดีอาชญากรรมตาง ๆ นั้นจะตองลดลง 20 เปอรเซ็นต อันนี้จะเร่ิมตนตั้งแตเดือน

มกราคมน้ี ภายใน 6 เดือนจะลดใหได 20 เปอรเซ็นต แนวทางที่เราจะทําสวนหน่ึงก็คือการไดไป

กําหนดจุดที่ถือวาเปนจุดเสี่ยงมากที่สุด เรียกวา 200 กวาจุด และในบริเวณเหลาน้ันครับจะมีการบูร

ณาการในเร่ืองของระบบของกลองวงจรปด จากทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน             ซ่ึง

ปจจุบันนั้นแมวาเราอาจจะขอความรวมมือไดเปนคร้ังเปนคราวหรือเม่ือเกิดเหตุแลว แตตอไปน้ีจะมี

การบูรณาการเคร่ืองไมเคร่ืองมือเหลาน้ีใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถติดตามสถานการณไดอยางใกลชิด

ตลอดเวลา รวมไปจนถึงการเพ่ิมบุคลากรในเร่ืองของการตรวจตราพื้นที่เหลานี้ ก็จะไปสอดคลองกับ

แนวทางในเร่ืองของการปฏิรูปตํารวจ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผมไดเลาใหฟงแลววาเรากําลัง

จะใชอาสาสมัครอีกหลายรูปแบบ เขามาชวยกันทํางานในเร่ืองนี้ ซ่ึงเราก็ม่ันใจครับวาตรงน้ีจะใชเงิน

งบประมาณก็เปนประมาณ 200 - 300 ลานบาทเทานั้นเองในการปรับปรุงเร่ืองของอุปกรณ แตวา



วิธีการทํางาน การจัดกําลังคน จะทําใหเราสามารถที่จะลดปญหาเร่ืองของอาชญากรรม ตั้งเปาไวก็คือ

ลด 20 เปอรเซ็นตภายใน 6 เดือนครับ  

 

เพราะฉะน้ัน 9 เร่ืองนี้ก็ถือวาเปน 9 ของขวัญ 9 ชิ้นที่สําคัญที่จะมอบใหแกพี่นองประชาชนภายใต

กระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเปนวาระเรงดวน ซ่ึงแผนทั้งหมดก็จะไดมีการนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 11 มกราคมน้ี แลวผมจะไดมีการตั้งคณะทํางานที่มาคอยติดตามเพ่ือให

เกิดความม่ันใจวาของขวัญ 9 ชิ้นที่เปนคําม่ันสัญญาในวันน้ีถึงมือพ่ีนองประชาชนอยางแนนอน เพ่ือ

ความเทาเทียมและความเขมแข็งของพ่ีนองประชาชนคนไทยและประเทศไทยครับ 

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีคะ ทานนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทานไดพูดถึง

การทํางานที่มีความพิเศษ การคิดนอกกฎนะคะ จนไดออกมาเปนของขวัญทั้ง 9 ขอน้ีนะคะ ของขวัญ

บางขอนั้นประชาชนจะเห็นผลตั้งแตเดือนมกราคมปน้ี เดือนน้ีก็เห็นผลเลยนะคะ บางขอน้ันก็ไมไดใช

งบประมาณ ทานบอกนะคะวางบประมาณที่ใชไป 2,000 ลานบาท แตวาผลที่เกิดขึ้นน้ันตางกันถึง 10 

เทาดวยกัน ผลที่จะเกิดขึ้นน้ันประมาณ 26,000 ลานบาทคะ 

 

ผูดําเนินรายการ เรียกวาคูณกันเปนสิบเทาเลยนะครับคุณหมวยครับ ครับและนอกจากทางดาน

เน้ือหาสาระแลวนะครับ เรายังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญ บุคคลน้ีเปนผูที่ไดแตงเพลงประจําโครงการของ

เราครับคุณหมวย แตงไวนารักมากมีอยู 2 เพลงนะครับ คือขอเปนแรงใจและขวัญใจพ่ีวิน          ก็

อยากจะมาถึงบุคคลทานน้ีครับ ทาน พ.ต.ท.เดน บุตรประเสริฐ สารวัตรกองกํากับการสืบสวน กอง

บังคับการตํารวจนครบาล 1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล อยากจะขอใหทานสารวัตรเดนฯ   ได

กลาวถึงความรูสึกที่ไดมีสวนรวมกับโครงการของเราสักนิดหน่ึงครับ เรียนเชิญครับ 

 

พ.ต.ท.เดน บุตรประเสริฐ กราบเรียนทานนายกรัฐมนตรี ครับ ทานผูมีเกียรติในสถานที่น้ี และทาน

ผูชมทางบานทุกทานครับ กระผมรูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจมากครับที่ไดเขามาอยูในโครงการและ

เปนคณะทํางานใหกับรัฐบาลตามโครงการของรัฐบาลในคร้ังน้ี ในความเปนตํารวจแลวนะครับ กระผม

ไดสัมผัสกับประชาชนในทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อยางนะครับ ไดมองเห็นทั้งพอแมพ่ีนองประชาชนที่ทํางานอยู

นอกระบบ ผมอยูในโครงการน้ีในหลาย ๆ สวนนะครับ ผมไดรับความไววางใจจากทานผูบังคับบัญชา

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยทาน พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไดสงเขามาเปนคณะทํางาน ผม

เชื่อวาในโครงการนี้เปนโครงการที่สามารถที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุดเม่ือเทียบกับ

งบประมาณที่ใช เมื่อมาอยูในแล็ปในโครงการน้ีจํานวน 5 สัปดาหนะครับ กระผมก็มีแรงบันดาลใจที่

อยากจะแตงเพลงขึ้นมา เปนเพลงที่พูดถึงผูใชแรงงานและพูดถึงคนที่ทํางาน ที่พวกเรากําลังศึกษาอยู 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคือมอเตอรไซครับจาง เพลงนี้ชื่อเพลงขวัญใจพ่ีวิน ขอมอบใหกับทางมอเตอรไซค

รับจางครับเปนอยางยิ่งเลยครับ กระผมเองในฐานะทั้งเปนขาราชการและเปนประชาชนคนหน่ึง 



ขอขอบคุณรัฐบาลภายใตการนําของทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีครับ และขอบคุณทาน

รัฐมนตรีทุก ๆ ทานนะครับที่ทําใหมีโครงการน้ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะทานรัฐมนตรีฯ กรณ จาติกวณิช 

ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ครับ ที่ทําใหมีโครงการน้ีเกิดขึ้น เพ่ือรวมเดินหนาปฏิรูป

ประเทศไทย ผมเชื่อวาประชาชนทั้งหมดจะไดรับประโยชนจากโครงการน้ีอยางแนนอนครับ 

ขอบพระคุณครับทานครับ 

 

ผูดําเนินรายการ คะขอบพระคุณสารวัตรเดนฯ นะคะ พ.ต.ท.เดน บุตรประเสริฐ คะ ตอนที่ทานพูดนะ

คะทานผูบังคับบัญชา ทานผูบัญชาการตํารวจแหงชาตินะคะยิ้มดวยความภาคภูมิใจคะ 

 

ผูดําเนินรายการ และเสียงเพลงเสียงดนตรีนี้คุณหมวย จะเปนสิ่งที่เขาไปจับถึงหัวใจคนไทยเราไดทุก

ภาคสวน  

 

ผูดําเนินรายการ เดี๋ยวเราจะไดฟงดวยคะ  

 

ผูดําเนินรายการ ใชแลวค รับ ลําดับตอไปนะค รับผมตองขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ               

ทานนายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติขึ้นมาเปนประธานในการเสวนาของเรานะครับ เรียนเชิญทานที่เวที

กลางไดเลยครับ  

 

ผูดําเนินรายการ คะพรอมกันนี้นะคะ กราบเรียนเชิญทานรัฐมนตรีรวมการเสวนาดวยคะ กราบเรียน

เชิญทานกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ทาน

พรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หมอมราชวงศสุขุมพันธ บริพัตร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คะ ทานชุติมา บุญย

ประภัสสร ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย Lab Leader กลุมคาครองชีพดานอาหาร ทานเมตตา 

บันเทิงสุข คะ ปลัดกระทรวงพลังงาน Lab Leader กลุมคาครองชีพดานพลังงาน และดร.สังศิต 

พิริยะรังสรรค คะ ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Lab Leader กลุมเศรษฐกิจนอกระบบคะ กราบเรียนเชิญคะ 

ผูดําเนินรายการ ครับ และกอนที่เราจะเขาสูชวงของการเสวนากันอยางเปนทางการนะครับ เรามา

เร่ิมตนบรรยากาศกันอยางสดใสดวยเสียงเพลงนะครับ ที่เราไดกลาวถึงไปเมื่อสักครูน้ีนะครับ เรามี

วิดีทัศน มิวสิควีดีโอของบทเพลงนารักที่ไดกลาวถึงไปมาฝากกันเปนการเร่ิมตนกอนนะครับวาเปน

อยางไร ไปลองรับชมกันเลยนะครับ 

 



ผูดําเนินรายการ น่ีละครับเปนวีดิทัศนซึ่งไดแสดงใหเห็นชัดเจนเลยนะครับถึงของขวัญ 9 ชิ้น 9 อยาง

นะครับที่คนไทยเราจะไดรับในปใหมน้ีละครับ 

 

ผูดําเนินรายการ หมวยเห็นพ่ีวินยิ้มนะคะ แลวก็เห็นตบมือดังดวยแสดงวาเนื้อหาถูกใจ ขอบคุณ

สารวัตรเดนฯ ดวยสําหรับเพลงน้ีคะ 

 

ผูดําเนินรายการ ใชแลวครับ เอาละครับและตอนน้ีนะครับก็คงจะตองมาขออนุญาตกลาวสวัสดีกับ

ผูเขารวมเสวนาอยางเปนทางการของพวกเราอีกสักคร้ังหน่ึงนะครับ ดูบรรยากาศตรงน้ีเหมือนอัศวิน

โตะกลมมากเลยคุณหมวย เราจะมาเร่ิมตนกันดวยคําถามแรกเลยดีกวาครับคุณหมวยครับ 

 

ผูดําเนินรายการ คะ อยากเร่ิมตนที่ทานนายกฯ นะคะ ถึงนโยบายนี้นะคะ เชื่อวากอนหนาน้ีทานคงได

ยินหลาย ๆ คนตั้งคําถามวานโยบายนี้แตกตางจากประชานิยมอยางไร แตกตางจากนโยบายอ่ืน ๆ 

อยางไรนะคะ ขอใหทานไดใหรายละเอียดเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึงคะ เรียนเชิญคะ 

 

นายกรัฐมนตรี ผมคงเรียนเพ่ิมเติมสั้น ๆ เทานั้นเองนะครับวาคอนขางชัดเจนจากรายละเอียดที่ได

กลาวไปเมื่อสักครูวา เร่ืองที่เราทําทั้งหมดน้ีสวนใหญเปนเร่ืองของโครงสราง เปนเร่ืองของความเปน

ธรรม ไมใชเอาเร่ืองของเงินภาษีอากรมาแจกใหแกประชาชน เพราะฉะน้ันคงไปคนละเร่ืองกันเลยกับ

ที่เรียกวานโยบายประชานิยม แตสิ่งที่เราทําก็คือวาเปดโอกาสใหคนซึ่งกอนหนานี้เขาถูกกฎ ถูก

ระเบียบ ถูกโครงสรางบางอยาง ถูกเอารัดเอาเปรียบ พูดกันงาย ๆ วันนี้เขาจะไดรับความเปนธรรม

มากขึ้น รัฐบาลจะปรับปรุงกฎ ระเบยีบ วิธีการทํางานเพ่ือตอบสนองเปาหมายของคนเหลานี้ครับ  

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณคะ 

 

ผูดําเนินรายการ ครับและอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะครับ ทางทานรัฐมนตรีกรณฯ นะครับ ได

กลาวถึงนโยบายของประชาวิวัฒนในสวนที่ทานไดกํากับดูแล และพูดถึงความเชื่อม่ันของประชาชนที่

จะสามารถมีตอโครงการตรงนี้ไดครับ เรียนเชิญครับ 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  กระบวนการที่เราไดใชในสวนของการตอบโจทยความตองการของ

พ่ีนองประชาชน มีความแตกตางตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดนําเรียนก็คือ เราไดนํารวมทุก ๆ สวน

ราชการ ทุก ๆ คนที่เก่ียวของ มาชวยกันคิด และเอาขอมูลมาประมวลรวมเพ่ือหาคําตอบที่จะนําไปสู

การปฏิบัติรวมกันนะครับ ดังนั้นสิ่งหน่ึงที่ม่ันใจไดนี้ก็คือน่ีคือสิ่งที่ทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ เห็นพอง

ตองกันแลว และสามารถยืนยันว าเปนนโยบายที่ เหมาะสมและเดินหน าได  ในสวนของ

กระทรวงการคลังเอง ภารกิจก็คือการจัดหาแหลงเงินเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนที่มีอาชีพที่เรียกวามี



อาชีพอิสระ สวนใหญไมมีหลักประกัน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในอดีต เปนเร่ืองที่ทําไดยาก

มาก เราก็ไดจัดระดมความคิด โดยสถาบันการเงินของรัฐทุก ๆ แหง และสวนใหญแลวโครงการ

เพ่ือที่จะเปดโอกาสใหกับพ่ีนองประชาชนกลุมนี้ สามารถที่จะกูยืมเงินในอัตราจากที่เปนธรรม เงื่อนไข

การชําระที่เปนธรรม และเปนการลดภาระทางการเงินใหกับพ่ีนองประชาชนกลุมน้ีอยางชัดเจน 

 

ผูดําเนินรายการ คะ ขอบพระคุณคะ เรียนถามคณะทํางานบางนะคะ เรียนถามอาจารยสังศิตฯ นะคะ 

ถึงกระบวนการทํางานที่ผานมา การระดมสมองกระบวนการการมีสวนรวมตาง ๆ กอนที่จะออกมา

เปนนโยบายที่โดนใจน้ีคะ เรียนเชิญอาจารยคะ  

 

ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค คือนโยบายน้ีนะครับเนนในเร่ืองของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม เพราะฉะนั้นก็เปนหลักประกันวานโยบายนี้จะมีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล และที่สําคัญที่สุดนี้

การที่ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาล ก็จะ

เปนการปองกันไมใหนักการเมืองสามารถเขามาทุจริตได นโยบายสาธารณะน้ีถาผูมีสวนไดสวนเสียไม

มีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตน ก็จะกลายเปนเคร่ืองมือของนักการเมืองไปครับ  

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณคะ น่ันคือหลักประกันวานโยบายนี้มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาลนะคะ 

ขอบพระคุณอาจารยคะ  

 

ผูดําเนินรายการ และทานตอไปนะครับผมอยากจะขอเรียนถามทานชุติมาฯ นะครับ ทางดานการมี

สวนรวมในดานนโยบายของคาครองชีพดานอาหาร ไดกรุณากลาวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดนะ

ครับ  

 

ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย คะ ในแงของทางดานเร่ืองของอาหารนะคะ ก็พยายามจะหาทาง

ออกที่เปนมาตรการที่จะยั่งยืนตอไปได ก็พยายามดูวาจะทําอยางไรที่จะทําใหตนทุนของเกษตรกร

โดยเฉพาะรายยอยน้ีลดลง เพื่อที่จะสะทอนไปสูราคาของผูบริโภคที่จะลดลง และใหเปนมาตรการใน

เชิงยั่งยืน ซ่ึงตองเปนเก่ียวกับโครงสรางอยางที่ทานนายกฯ ไดบอกไวแลวคะ  

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณคะ เรียนถามทางดานพลังงานบางนะคะ อาจารยเมตตาฯ นะคะ ถึง

กระบวนการกวาที่จะไดมาเปนนโยบายน้ี และทางออกกับปญหาพลังงานในบานเราคะเรียนเชิญ

อาจารยคะ  

 

ปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานน้ีปจจุบันตองถือวาเปนปจจัยที่ 5 ชีวิตคนตองเกี่ยวของ ฉะน้ันพอพูด

ถึงคาครองชีพเร่ืองพลังงานนี้ก็คือ ทุกคนในประเทศไทยน่ันเอง เพราะฉะน้ันผูเก่ียวของมีความ



หลากหลายมาก ทั้งดานภาครัฐและเอกชนนะครับ เราเชิญทุกฝาย และไดรับความรวมมือดวยดี ซ่ึง

ผมขอยืนยันตรงน้ีนะครับวาในแล็บนี้ความรวมมือกันสูงมาก ที่จะชวยกันดูแลปญหาที่เปนปญหารวม

ของทุกคน สิ่งที่เราดูก็เร่ืองของการปฏิรูปเพ่ือความเปนธรรม การลดความไดเปรียบเสียเปรียบ

ระหวางผูที่ใชเชื้อเพลิงเดียวกัน หรือพลังงานเดียวกัน และยังมองไปในแงของความไดเปรียบ

เสียเปรียบระหวางตางเชื้อเพลิง ตางพลังงาน ซึ่งอาจจะใชแทนกันได เพราะฉะน้ันประเด็นก็เลย

ออกมาสองสวนครับ 

 

ผูดําเนินรายการ คะ ขอบพระคุณทานเมตตาฯ นะคะ ถามตอเน่ืองถึงทานรัฐมนตรีฯ พลังงานเลย   

นะคะ นายแพทยวรรณรัตน  ชาญนุกูล  นะคะ มาตรการที่ รัฐบาลจะไมส นับส นุน LPG                         

ในภาคอุตสาหกรรม เสียงตอบรับเสียงสะทอนจากภาคอุตสาหกรรมที่ผานมาเปนอยางไรบางคะ  

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ผมคิดวาไมนาจะมีปญหาอะไรครับ โดยภาพรวมแลวน้ีคิดวา

ภาคอุตสาหกรรมนาจะปรับตัวได เหตุผลก็เพราะวาเดิมทีแลวภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปใชนํ้ามันเตา

เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต แตพอเราตรึงราคากาซหุงตม LPG ไวในระยะหนึ่งเพื่อลดภาระคา

ครองชีพของพ่ีนองประชาชน เดิมทีนํ้ามันเตาน้ันถูกกวากาซหุงตม LPG แตในขณะที่เราตรึงราคากาซ

หุงตม LPG ไว และนํ้ามันเตาราคาก็ปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด ก็เลยกลายเปนวานํ้ามันเตาแพงกวา

กาซหุงตม LPG ภาคอุตสาหกรรมก็เลยเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากนํ้ามันเตามาใชกาซหุงตม LPG แทน 

ฉะน้ันถาเราลอยตัวราคากาซหุงตม LPG ในภาคอุตสาหกรรม เขาก็สามารถเปลี่ยนมาใชนํ้ามันเตา

ตามเดิมได หรือถาผูประกอบการรายใดสนใจที่จะพอใจที่จะใชกาซหุงตม LPG เปนเชื้อเพลิงตอไปก็

ซ้ือในราคาตนทุนที่ทองตลอด ราคาตนทุนตลาดโลก ก็เปนการยุติธรรมนะคะ จะมีบางในบางกลุม

อุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะมีปญหาอยูบาง เชน กลุมเซรามิค กลุมเคร่ืองแกว ที่เขาใชกาซหุงตม 

LPG เปนเชื้อเพลิง แลวเขาไมสามารถใชนํ้ามันเตาเปนเชื้อเพลิงได เราก็อยากจะสนับสนุนใหเขา

เปลี่ยนมาจากกาซหุงตม LPG มาเปนกาซ NGV แทน ซึ่งมีอยูในบานเรา ซึ่งก็คงตองใชเวลาเปลี่ยน

ผานสักระยะหน่ึง เราก็จะพยายามสนับสนุนสงเสริมใหเขาเปลี่ยนผาน              ในกระบวนการ

เปลี่ยนผาน เชน เปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ เปลี่ยนถัง เปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ซึ่งก็ใชเวลาคงไมนานนักนะ

ครับ ก็สามารถที่จะใหเขามีความพรอมไดระยะหน่ึง เพราะกอนที่จะเร่ิมดําเนินการน้ัน เดือน

กรกฎาคม 54 ฉะนั้นสิ้นกุมภาพันธ เราจะหมดระยะเวลาในการตรึงราคากาซหุงตม ฉะน้ันก็มีเวลา

เปลี่ยนผานถึง 4 เดือน 

ผูดําเนินรายการ คะไมมีอะไรใหหนักใจ  

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไมนาจะมีปญหาครับ  

 

ผูดําเนินรายการ คะขอบพระคุณคะ 



 

ผูดําเนินรายการ น่ันเปนสวนที่เกี่ยวของทางดานพลังงานนะครับ อยากจะขอเรียนถามไปถึงทางทานธี

ระ วงศสมุทร นะครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ วามีสวนเขามาเกี่ยวของในดาน

นโยบายตรงน้ีอยางไร ขอใหทานไดกรุณากลาวถึงรายละเอียดสักนิดหน่ึงครับ 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครับ สําหรับในเร่ืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณน้ัน 

ผมเรียนวาในเร่ืองของสินคาเกษตรนั้นตลอดหวงโซอุปทาน ไมวาการผลิต การแปรรูป การตลาดก็ดี

นะครับ ซึ่งมีสวนจะไดรับผิดชอบ หรือในตนนํ้า หรือดานการผลิตและการแปรรูปเบื้องตน สวน

ทางดานการตลาดอยูที่กระทรวงพาณิชยนะครับ ตรงน้ีเห็นวาเม่ือเรามารวมเดินหนาปฏิรูปประเทศ

ไทยนั้น เห็นการบูรณาการรวมกัน ทางซีกผมก็จะดูแลเกษตรกร ทางซีกพาณิชยก็จะดูแลในเร่ืองของ

ผูบริโภค ฉะน้ันสวนน้ีเราจะทําอยางไรวาใหสวนตางระหวางตนทุนกับราคาสินคามันไปกันไดนะครับ 

เกษตรกรอยูได ผูผลิต ผูบริโภค อยูได เพราะฉะน้ันสวนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณเราทํา คือ

พยายามอยางไรที่จะใหลดตนทุนในการผลิตใหได ซ่ึงสวนน้ีก็จะโยงใยไปสูผูบริโภคตอไปในอนาคต

ครับ 

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณทานธีระฯ คะ เรียนถามทานพรทิวาฯ นะคะ ทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ถึงการขับเคลื่อนการผลักดันใหนโยบาย ใหของขวัญ 9 ขอ โดยเฉพาะที่เกี่ยบกับคา

ครองชีพ ใหสําเร็จตามกรอบเวลาที่ทานนายกฯ ไดบอกเราเมื่อสักครูน้ีคะ เรียนเชิญคะ 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย คะก็เปนการเชื่อมโยงนะคะอยางที่ทานรัฐมนตรีเกษตรฯ ทานธีระได

พูดถึงนะคะ คือกระทรวงพาณิชยเราอยูปลายนํ้า แตวันน้ีโครงการปฏิรูปประเทศไทย เชื่อมโยงเร่ือง

ของตนทางกับปลายทาง เพื่อที่จะประสานกันทํางานใกลชิดกัน โดยมีแกนกลางคือมีทางสํานักนายกฯ 

นะคะ ก็จะมีเร่ืองของผูที่จะเชื่อมใหกับการทํางานที่ใกลชิด มีขอมูลที่ตรงกันและเขาใจกันมากขึ้น ซ่ึง

ตรงนี้ถือวาเปนการปูพ้ืนที่เปนการทําใหในอนาคตมีการแกไขปญหาแลวก็สรางความม่ันใจใหกับ

ประชาชนและเกษตรกร มันเปนเร่ืองของการทําอยางยั่งยืนนะคะ เพราะฉะน้ันอันน้ีดิฉันเห็นวาเปน

การปฏิรูปประเทศไทยที่เปนการเชื่อมโยงใหเราทํางานใหมีประสิทธิภาพ และเห็นผลในระยะยาวได

อยางแมนยํา และก็ไดประโยชนสูงสุดกับประชาชน 

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณคะ  

 

ผูดําเนินรายการ ครับขอบพระคุณครับ และตอไปครับอยากจะขอกราบเรียนถามทางทานผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครครับ เก่ียวกับขอเสนอของเจาหนาที่กทม. เกี่ยวกับการชวยเหลือหาบเรแผงลอย 



และมอเตอรไซควิน ใหมีที่ทํากินและถูกกฎหมาย อยากจะเรียนถามทานถึงแนวทางการดําเนินการ

ตรงนี้ครับ  

 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ขอเรียนอยางน้ีนะครับวากรุงเทพมหานครพรอมที่จะสนองนโยบายของ

รัฐบาลในเร่ืองน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับกทม. นะครับ อันที่จริงแลวเราก็ไดเร่ิมทําไปในหลายเร่ืองแลว และ

ผมดีใจที่รัฐบาลมีนโยบายอยางน้ี เพราะวาจะทําใหสิ่งที่เราไดเร่ิมทําไปแลว ขยายผลตอไปได เชน 

การชวยเหลือผูประกอบอาชีพนอกระบบ และก็มีโครงการหลายโครงการดวยกัน โครงการยิ้มสูกูสราง

อาชีพเพ่ือชวยผูกูรายยอย มีผูเขารวมโครงการแลว 74,000 กวาคนในวงเงินกู 3,200 ลานบาท ไมมี

ภาระงบประมาณนะครับ ถารัฐบาลมีนโยบายอยางน้ี ผลจะขยายไปสูวงกวางมากกวาน้ีอีกครับ และ

ในสวนที่เก่ียวกับวินมอเตอรไซค เราก็มีโครงการที่จะเพ่ิม หลักประกันใหอยูแลวนะครับ รวมมือกับ

สมาคมผูประกอบการทางดานประกันภัยนะครับ แตเราขาดเร่ืองประชาสัมพันธ ถารัฐบาลสนับสนุน

มาตรงน้ีเราจะขยายผลไดทันทีครับ หาบเรแผงลอยเรามีนโยบายที่เพ่ิมพ้ืนที่อยูแลว แตเรามิไดเปน

หนวยงานเดียวที่กําหนดจุดผอนผัน ดังนั้นถาเปนนโยบายรัฐบาลผมเชื่อวา เราจะทําใหปญหาตรงนี้

คลี่คลายไปได และพ่ีนองประชาชนจํานวนมากจะมีแตไดกับไดครับ ทําไดครับ  

 

ผูดําเนินรายการ คะ ขอบพระคุณคะ เรียนถามทางดานความปลอดภัยนะคะ ถามทานผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ นะคะ ทานนายกฯ บอกวาลดอาชญากรรม 20 เปอรเซ็นตภายใน 6 เดือนนะคะ ตรง

น้ีทานมีแนวทางในการขับเคลื่อนยังไงคะ เชิญคะ  

 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กราบเรียนวาในการจัดทํานโยบาย ทีมงานของเราไดเอาทฤษฎี         

ฮอทสปอตที่เปนทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม ที่เปนสากลอยูแลวนํามาใช ก็คือการไปสํารวจจุดที่เขต

หรือที่เกิดอาชญากรรมบอย ขอยกตัวอยางวา 88 สถานีในกรุงเทพมหานครน้ันมีอยูประเภทที่จะวามี

อาชญากรรมสูงมากอยู 10 สถานี สูง 15 สถานี และยังมีประเภทที่เรียกวาคอนขางสูงนะครับ       

รวมแลว 12 สถานี เปนสถานีที่เราจะเขาไปดําเนินการนะครับ แนวทางก็คือวาเปนการรวบรวมสรรพ

กําลังที่มีเขาไปแกปญหาตรงจุดที่มีปญหา ผมอยากเรียนวาปจจัยในความสําเร็จ อยางที่ทานนายกฯ 

กรุณาเรียนใหทราบแลวนะครับวา ประการแรกคือปญหาอัตรากําลัง ประการที่สองคือการนํา

เทคโนโลยีเขามาใช ประการที่สามคือการแสวงหาความรวมมือจากพ่ีนองประชาชน การบูรณาการ

กําลังน้ันก็คือจัดสายตรวจจากในสถานีตํารวจเอง แลวไปตามที่ ปกติสายตรวจเราวันหน่ึงไดพัก 16 

ชั่วโมง ทํางาน 8 ชั่วโมง เราก็เอาจากพวกที่ไดพักมาเพ่ิมถึง 2 ชั่วโมง อยางน้ีเปนตนนะครับ ตรงน้ีก็ยัง

บูรณาการกําลังมาจากโรงพักขางเคียงที่มีอาชญากรรมนอยกวา สวนเร่ืองของการใชเทคโนโลยีก็คือ

เราไปสํารวจจุดที่สมควรจะตองมี CCTV ที่ยังไมครอบคลุมอีก 250 จุดติดตั้งไป แลวก็เชื่อมโยงเขามา

มอนิเตอรที่สถานีตํารวจและเขต ก็จะชวยใหการควบคุมดูแลดียิ่งขึ้น สวนเร่ืองการบูรณาการกําลัง



จากพ่ีนองประชาชน มีตํารวจอาสาที่จะมาชวยรับรองให แจงขาวตามเขามา ชวยตรวจตรา เหลาน้ีก็

จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการควบคุมอาชญากรรมคิดวา 6 เดือนเราสามารถทําไดแนนอนครับ  

 

ผูดําเนินรายการ คะ ขอบพระคุณคะ สุดทายนะคะ ทานนายกรัฐมนตรีมีอะไรอยากจะบอกกับพ่ีนอง

ประชาชนถึงความตั้งใจ และใหความเชื่อมั่นกับพวกเรากับของขวัญทั้ง 9 ขอน้ีคะ เรียนเชิญคะ  

 

นายกรัฐมนตรี ผมเบื้องตนก็คืออยากจะขอขอบคุณทุกทานนะครับที่ไดมีสวนรวมในการชวยกันทํา

โครงการนี้ ซ่ึงจริง ๆ แลวอยางที่เห็นในวิดีทัศนนะครับ เปนการทํางานในรูปแบบซ่ึงตองมาทุมเทอยู

รวมกันเปนเวลากวาหน่ึงเดือนจากหลายหนวยงานนะครับ ผมคิดวาสิ่งที่จะเปนรูปธรรมตอไปน้ีจะทํา

ใหเรามีกําลังใจในการที่จะแกไขปญหาสิ่งที่เปนเร่ืองยาก ๆ ตอไปในอนาคต และก็ขอขอบคุณทุก

หนวยงาน ที่จะตองเรงรัดใหสิ่งเหลานี้ปรากฏเปนรูปธรรม หลายเร่ืองนะครับพ่ีนองประชาชนซึ่งฟงอยู

อาจจะบอกยังไปไมถึงตัวทานนะครับ ยกตัวอยางเชน ปญหาแบบเดียวกันแตอยูนอกกรุงเทพมหานคร 

ผมก็ขอเรียนวาวันน้ีทานรัฐมนตรีมหาดไทย ทานก็มาน่ังอยูตรงนี้นะครับ ผมไดคุยกับทานแลววาถา

เราเดินหนาไปซ่ึงผมม่ันใจนะครับวาทางทานผูวากทม. จะขับเคลื่อนใหเห็นเปนรูปธรรม ก็จะเปน

ตนแบบสําหรับทองถิ่นทั่วประเทศ ที่จะไปทําดวยในเมืองใหญ ๆ แมกระทั่งเร่ืองใดที่ไปใชไดในพ้ืนที่

ชนบท ก็จะมีการขยายผลตอไปครับ เพราะทั้งหมดน้ีเราตั้งใจทําเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมและความ

เขมแข็งสําหรับคนทั้งประเทศครับ  

 

ผูดําเนินรายการ ขอบพระคุณครับ และตองขอกราบขอบพระคุณนะครับ ทานนายกรัฐมนตรี ทาน

รัฐมนตรี รวมทั้งคณะผูบริหารที่มีสวนรวมในโครงการทุก ๆ ทานนะครับที่ไดมาชี้แจงและใหความ

กระจางกับพ่ีนองประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยนะครับ เก่ียวกับรายละเอียดของโครงการในวันนี้

นะครับ  

 

ผูดําเนินรายการ ลําดับตอไปคะ ขอกราบเรียนเชิญทานนายกรัฐมนตรีนะคะ พรอมดวยทานรัฐมนตรี 

อาจารยทั้ง 3 ทาน รวมเปนสักขีพยานในการลงนามสัตยาบันรวมกันคะ ในมาตรการรวมเดินหนา

ปฏิรูปประเทศไทยในสวนของกระบวนการประชาวิวัฒนคะ เรียนเชิญทานนายกรัฐมนตรีนะคะ เรียน

เชิญทานรัฐมนตรีทุกทานคะ เรียนเชิญอาจารยสังศิต นะคะ เรียนเชิญทานเมตตาคะ  

 

ผูดําเนินรายการ เทากับวาเปนตัวแทนของคนไทยเราในทุกภาคสวน  

 

ผูดําเนินรายการ ทานชุติมาดวยนะคะ ขอเรียนเชิญคะ ขอเรียนเชิญคุณองอาจ  คลามไพบูลยดวย   

นะคะ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวยคะ ทานชวรัตน ชาญวีรกูล นะคะ ทานไดฝากไว

ดวยนะคะวาทุกหนวยงานจะตองเรงรัดนะคะ เพื่อใหของขวัญทั้ง 9 ขอน้ีเห็นเปนรูปธรรมคะ  



 

ผูดําเนินรายการ และไปใหถึงตัวพ่ีนองประชาชนของเราโดยเร็วที่สุดนะครับ  

 

ผูดําเนินรายการ และบัดน้ีคือชวงเวลาสําคัญนะคะในการลงนามสัตยาบันในมาตรการรวมเดินหนา

ปฏิรูปประเทศไทยในสวนกระบวนการประชาวิวัฒน คะ  

 

ผูดําเนินรายการ เรียนเชิญทานนายกฯ ลงนามเลยนะครับ  

 

ผูดําเนินรายการ เรียบรอยแลวนะคะกับของขวัญทั้ง 9 ขอคะที่รัฐบาลตองการจะมอบใหกับพ่ีนอง

ประชาชนคนไทยคะ  

 

ผูดําเนินรายการ และในชวงน้ีนะครับก็ขอเรียนเชิญถายภาพหมูดวยกันนะครับ ขอเรียนเชิญทาง

สื่อมวลชนของเราไดเก็บภาพตรงนี้ไวนะครับ  

 

ผูดําเนินรายการ เชิญสื่อมวลชนถายภาพรวมกันนะคะ น่ีคือรายละเอียดของนโยบายทั้ง 9 ขอนะคะ 

ที่ทานนายกฯ ไดบอกกับพ่ีนองประชาชนคนไทยในวันน้ีนะคะ ของขวัญที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่คิด

แตกตางจากนโยบายที่ผาน ๆ มานะคะ เปนการรวบรวมระดมความคิดเห็นของนักวิชาการของหลาย 

ๆ ภาคสวน มารวมมือกันเพ่ือใหออกมาเปนเร่ืองที่ทานบอกวาตองเรงรัดใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะคะ 

ไมวาจะเปนเร่ืองของเศรษฐกิจนอกระบบ ของแรงงานนอกระบบ เร่ืองของคาครองชีพของพ่ีนอง

ประชาชน และเร่ืองความปลอดภัยคะ 

ผูดําเนินรายการ ใชแลวครับ เพราะถือวาเปนการประกาศเจตนารมณสาธารณะเลยนะครับ วันน้ีก็ได

เปนสักขีพยานกันนะครับ ผานทางหนาจอโทรทัศนนะครับ ไปยังพ่ีนองประชาชนคนไทยของเราทั่ว

ประเทศนะครับ และขณะน้ีเราก็ไดเดินทางมาถึงชวงสุดทายนะครับของงานแถลงขาวโครงการรวม

เดินหนาปฏิรูปประเทศไทยในสวนกระบวนการประชาวิวัฒนกันแลวนะครับ ก็ตองขอบพระคุณอีก

คร้ังหน่ึงนะครับ ทั้งทานนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรี คณะผูบริหารทุกทาน รวมถึงทานสื่อมวลชน 

แขกผูมีเกียรติทุก ๆ ทานที่ไดมารวมเปนสักขีพยานกับเราในวันนี้นะครับ และที่สําคัญที่สุดครับคุณ

ผูชม พ่ีนองประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับ  

 

********************* 


